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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 

******************************* 
ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางบุญยอด  ภูจัตตุ ประธานสภา อบต. บุญยอด  ภูจัตตุ  
2 นายไสว  ค ามะภา รองประธานสภา อบต. ไสว  ค ามะภา  
3 นางยุพิลโสมิตร เลขานุการสภา อบต. ยุพิลโสมิตร  
4 นายสังเวียร  ศรีสิงห์ สมาชิกสภา อบต. สังเวียร  ศรีสิงห์  
5 นายไชยณรงค์  ชมภูทัศน์ สมาชิกสภา อบต. ไชยณรงค์  ชมภูทัศน์  
6 นายเพชรสมร ภาพเสรี สมาชิกสภา อบต. เพชรสมร ภาพเสรี  
7 นายบุญโฮม ดอกค า สมาชิกสภา อบต. บุญโฮม ดอกค า  
๘ นางอินทร์ธิมา ชมภูทัศน์ สมาชิกสภา อบต. อินทร์ธิมา ชมภูทัศน์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายประทีป  บุญสิงห์ นายก อบต.ศรีสมเด็จ ประทีป  บุญสิงห์  
2 นายเริญ  นาสีแสน รองนายก อบต.ศรีสมเด็จ เริญ  นาสีแสน  
3 นายวิชัย พะเลียง รองนายก อบต.ศรีสมเด็จ วิชัย พะเลียง  
4 นายจอมแสน ขจรสัตย์ เลขานุการนายก อบต.ศรีสมเด็จ จอมแสน ขจรสัตย์  
5 นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัด อบต.ศรีสมเด็จ 
ลัดดาวัลย์  บุตรวัง  

6 นางสุปรียา  แก้วสะอาด หัวหน้าส านักปลัด สุปรียา  แก้วสะอาด  
7 นายอภิชาติ  รัตน์วิเศษ ผู้อ านวยการกองช่าง อภิชาติ  รัตน์วิเศษ  
8 นางสาวตรีสวาท  โวหารกล้า ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ตรีสวาท  โวหารกล้า  
9 นางกนกลดา รัตน์วิเศษ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กนกลดา รัตน์วิเศษ  

๑๐ นางนันทิดา  เวียงเหล็ก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นันทิดา  เวียงเหล็ก  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
โดยนางบุญยอด  ภูจัตตุ ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการประชุม

ครั้งนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ในช่วงนี้ ทุกหมู่บ้านมีงานบุญประเพณี ดังนั้นผู้น าชุมชนพร้อมคณะผู้บริหาร จะได้เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ   ๕.๑  เรื่องก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
ประธานสภา จากข้อมูลเดิม ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ  ไว้ 4 สมัย 

ดังนี้ 
   สมัยแรก     มีก าหนด  15  วัน  ระหว่างวันที่  8 – 22     กุมภาพันธ์    256๕ 
   สมัยที่สอง   มีก าหนด  15  วัน  ระหว่างวันที่  11 – 25   พฤษภาคม    256๕ 
   สมัยที่สาม   มีก าหนด  15  วัน  ระหว่างวันที่  10 – 24   สิงหาคม      256๕ 
   สมัยที่สี่ มีก าหนด  15  วัน  ระหว่างวันที่    8 – 22   พฤศจิกายน  256๕ 
                                ในป ี๒๕๖๖ จะก าหนดตามประกาศเดิมหรือไม่ เปลี่ยนเฉพาะ พ.ศ.หรือจะเปลี่ยนใหม่ ขอให้

ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น  
นางยุพิลโสมิตร เอาตามเดิมเหมือนปีที่แล้ว เปลี่ยนแค่ พ.ศ. เปลี่ยนจาก ๒๕๖๕ มาเป็น ๒๕๖๖ 
เลขานุการสภา 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ  ท่านอ่ืนจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภา 
ที่ประชุม ไม่มี  
นางบุญยอด  ภูจัตตุ  ขอมติที่ประชุม ถ้าเห็นว่าให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประธานสภา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เอาตามเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแค่ พ.ศ. มาเป็น พ.ศ.๒๕๖๖ 

หากท่านสมาชิกสภาเห็นด้วยดังนี้ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม   ยกมือ 8 เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ  ๕. ๒ เรื่องรายงานการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเรียนประธานสภา
  เชิญนายกได้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ 
นายประทีป  บุญสิงห์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕มีดังต่อไปนี้ 
 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ  ประจ าปีงบประมาณ 2565 
รายรับที่เกิดขึ้นจริง(ดูที่หน้า 4) 

รายได้จากการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จ านวนเงิน       
400,721.00  บาท 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จ านวนเงิน    711,229.00  บาท 
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด จ านวนเงิน  3,909.61  บาท 
รายได้ภาษีจัดสรร   จ านวนเงิน  19,156,277.47  บาท 
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  จ านวนเงิน  33,896,075.00  บาท 
รายได้อ่ืน    จ านวนเงิน         71,919.08  บาท 
รวม54,240,131.16  บาท 
ตัวอักษร   (ห้าสิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)  
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รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จประจ าปีงบประมาณ 2565 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ดูที่หน้า 5) 

จ านวนเงิน 
ตามงบประมาณ 2565เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   1. งบกลาง8,535,478.00499,500.00 
2. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)9,765,510.00                - 

   3. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)1,171,356.00                - 
   4. ค่าตอบแทน678,022.00  2,800.00 
   5. ค่าใช้สอย                    4,425,186.68           2,200.00 
   6. ค่าวัสดุ2,075,545.62 40,000.00 
   7. ค่าสาธารณูปโภค739,278.33 - 
   8. ค่าครุภัณฑ์318,300.00 - 
   9. เงินอุดหนุน1,569,813.00 - 
   10. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  1,211,600.00          8,234,100.00 

รวม         30,490,089.63        8,778,600.00 
รวมทั้งสิ้น      39,268,689.63  บาท 

ตัวอักษร–สามสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์- 
รายละเอียดรายจ่ายย่อยจะเริ่มจากหน้าที่ ๖  
สรุป รายรับทั้งสิ้น 54,240,131.16 บาทและรายจ่ายตามงบประมาณ 2565รวมทั้งสิ้น 
30,490,089.63บาท รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ8,778,600.00บาท 
39,268,689.63 บาท 

 และมีโครงการกันเงินไว้ 3 โครงการ ประจ าปีประมาณ  2565 ดังนี้        
  ๑ .โครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ

130,000.00บาท   กรณีก่อหนี้ผูกพัน 
  ๒.โครงการซ่อมแซมท่อระบายห้วยกุดอีคูณบ้านหนองแสง ม.868,000 บาทกรณีก่อ

หนี้ผูกพัน 
  ๓ .โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านหลุบเปลือย ม.1649,000บาทกรณีก่อหนี้

ผูกพัน 
  รวม 847,000.00บาท 
  ส าหรับโครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ และ 

โครงการซ่อมแซมท่อระบายห้วยกุดอีคูณบ้านหนองแสง ม.8ได้ด าเนินการใน ปี ๒๕๖๖ 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านหลุบเปลือย ม.1 ที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านหลุบ
เปลือย ม.1 ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงว่าด าเนินการถึงข้ันตอนไหน 

นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ ส าหรับโครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านหลุบเปลือย ม.1 ตอนนี้ก็ด าเนินการ 
ผอ.กองช่าง ไปได้ 60 % แล้ว ตอนนี้ก าลังก่อปล่องไฟที่เตา ตัวอาคารโครงสร้างด้านล่างเสร็จหมดแล้ว

เหลือด้านบน ประมาณอีกสัก ๑ ถึง ๒ เดือน จะแล้วเสร็จ    
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นายประทีป บุญสิงห์ สรุปโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการในปี ๒๕๖๕ แยกดังนี้ ตามงบประมาณ จ านวน ๒๐  
นายก อบต.  โครงการ และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๔ โครงการ รายละเอียดผู้อ านวยการกองช่าง

จะได้ชี้แจง 
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ โครงการที่ด าเนินการตามงบประมาณและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2565มีดังนี้ 
ผอ.กองช่าง  1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแสง หมูท่ี ่877,000.00

บาทงบประมาณSMEด าเนินการแล้วเสร็จ 
2.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองอิดุม หมู่ที่

6143,000.00บาทงบประมาณ SMEด าเนินการแล้วเสร็จ 
๓. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุบเปลือย หมูท่ี ่7สายวัด

สระทอง  จ านวน  110,000.00บาทงบประมาณ SME ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุบเปลือย  หมูท่ี7่จ านวน

61,000.00บาทงบประมาณ SMEด าเนินการแล้วเสร็จ 
๕.  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านค าก้ัง หมู่ที ่4  จ านวน  10,000.00บาท

งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
6.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหลุบเปลือย  หมูท่ี7่จ านวน49,000.00บาท

งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
7.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านค ากุงหมู่ที ่5 จ านวน 83,500.00บาท

งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
8.โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน 

โนนสะอาด หมูท่ี ่3จ านวน  173,000.00บาท  งบประมาณ SME ด าเนินการแล้ว 
เสร็จ 

9.โครงการวางท่อระบายน้ าปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองอิดุม  หมูท่ี ่6 จ านวน 173,500.00 บาท งบประมาณ SMEด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

10.โครงการวางท่อระบายน้ าปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแสง หมู่ที ่2จ านวน  63,500.00งบประมาณ SMEด าเนินการแล้ว 
เสร็จ 

11.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี ่1,หมูท่ี3่,หมูท่ี่ 6จ านวน  199,500บาท
งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 

12.โครงการขุดร่องวางท่อประปา บ้านหนองอิดุม  หมู่ที ่6 จ านวน  12,000.00
บาท งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 

13.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  บ้านหนองแสงหมู่ที ่2  จ านวน 155,500.00 
  บาท งบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
14. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคม บ้านค าก้ัง  
หมู่ที ่4  จ านวน 59,000.00บาทงบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดศรีมงคล  บ้านค าก้ัง 
ม. 4  จ านวน  155,000.00บาทงบประมาณตามข้อบัญญัติด าเนินการแล้วเสร็จ 
           
16.โครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมสภา อบต.ศรีสมเด็จจ านวน150,000.00  บาท
งบประมาณSME ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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17.โครงการวางท่อระบายน้ าปากลิ้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีต บ้านโนนสะอาดหมู่ที ่3จ านวน 
45,000.00บาท งบประมาณSMEด าเนินการแล้วเสร็จ 

18.โครงการต่อเติมสุขศาลาบ้านหนองอิดุม  หมูท่ี ่6 จ านวน 41,000.00บาท
งบประมาณSMEด าเนินการแล้วเสร็จ 

19.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าห้วยกุดอิคูณ  บ้านหนองแสง  หมูท่ี ่8จ านวน  
68,000.00บาท งบประมาณSMEด าเนินการแล้วเสร็จ 
20. โครงการก่อสร้างเมรุฌาปนสถานบ้านหลุบเปลือย  หมูท่ี ่1  จ านวน        
49,000.00  บาท  งบประมาณ SMEก าลังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
รวมทั้งสิ้น2,477,500.00บาท 
 

โครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามางบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๔ โครงการดังนี้ 
1. โครงการเสริมผิวลาดยาวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต  สายบ้านหนองแสง หมูท่ี ่2 ถึงบ้านหลุบ
เปลือย หมูท่ี่ 7 จ านวน  499,000.00บาท เงินอุดหนุนเศรษฐกิจฐานราก(กันเงิน  ปี ๒๕64) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ถึง บ้านหมูม่น  
หมู่ที1่  จ านวน  499,000.00  บาท เงินอุดหนุนเศรษฐกิจฐานรากด าเนินการแล้ว 
เสร็จ 

๓.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด บ้าน 
หนองบัวโดน  จ านวน  8,234,100.00 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด าเนินการแล้วเสร็จ 

๔.โครงการขุดลอกล าห้วยพริก หมู่ที ่1 บ้านหลุบเปลือย  จ านวน  499,500.00
บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

รวม  9,731,600.00บาท 
   รวมทั้งสิ้น12,209,100.00บาท 

นายประทีป บุญสิงห์ เรื่องยอดเงินสะสมขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองคลัง คุณลัดดาวัลย์บุตรวัง  
นายก อบต. ได้รายงานต่อที่ประชุม 
นางลัดดาวัลย์  บุตรวังส าหรับยอดเงินสะสมณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีดังนี้ ยอดเงินสด ยอดเงิน 
ผอ.กองคลัง ฝากธนาคารและยอดฝากกระทรวงการคลัง 25,574,919.29 บาท น ามาหักหนี้สิน 

1,281,520.54บาทหักเงินทุนส ารอง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 9,159,666.21บาท ซึ่ง
ยอดเงินฝากธนาคาร ยอดฝากกระทรวงการคลัง และเงินสด เมื่อหักหนี้สินทั้งหมด และเงินทุน
ส ารอง เงินสะสม ก็จะคงเหลือเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  จ านวน 
15,133,732.54 บาท น ามาหักรายการที่เราเบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน 8๔๗,๐๐๐ บาท 
ก็จะได้ยอดเงินสะสมที่จะสามารถน าไปใช้ได้ เป็นเงิน 14,286,732.54 บาท ส าหรับยอดเงิน
สะสมนี้  
ในระเบียบก็จะบอกไว้ว่าถ้าจะน าเงินสะสมไปใช้ต้องมีการหักส ารองตามระเบียบซึ่งการส ารอง
ตามระเบียบเราก็จะส ารองไว้ เป็นเงินจ านวน คือ 11,030,504 บาทและเหลือเงินสะสม ที่
หน่วยงานของเราจะน าไปแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน เป็นเงินจ านวน 3,256,228.54 
บาท 
 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ ๕.๓ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเรียน 
ประธานสภา อบต. เชิญ เจ้าหน้าที่ได้อธิบายในรายละเอียด  
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นางลัดดาวัลย์  บุตรวังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการโอนงบประมาณ ประจ าปี พ .ศ.๒๕๖๓ 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด       ในการโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์  จะเป็นอ านาจของสภาที่จะอนุมัติ ดังนั้น  

ผู้บริหารจึงได้มีการน าเสนอสภาเพ่ือน างบประมาณมาด าเนินการรายละเอียดโอนเพิ่มโอนลด มี
อะไรบ้างจะให้คุณสุปรียา แก้วสะอาด หัวหน้าส านักปลัด ได้รายงาน 

นางสุปรียา  แก้วสะอาด รายการโอน 1โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคา
รวมค่าติดตั้ง) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๕,๕๐๐ บาทโอนลด เงินเดือนข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน ๔๕,๕๐๐ บาทตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ๒๕๖๕ 

หัวหน้าส านักปลัด รายการที่  2.โอนงบประมาณเนื่องจากรายการที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการจ่าย โอนเพิ่ม แผนงาน
บริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไปหมวดครุภัณฑ์ และส านักงานจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
8,000 บาท มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2565 เปลี่ยนมาเป็น 8,600 บาท ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
โอนเพิ่ม600 บาทโอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
รายการที่  3.โอนงบประมาณรายจ่ายเนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไว้ไม่เพียงพอ (ปรับตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม2565) / โอนเพิ่มเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องรับส่งวิทยุในแผนงานสาธารณสุขฯ ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ปี 2566 จ านวน 24,000 บาท
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เปลี่ยนเป็น 25,400บาท  ต้องโอนเพ่ิม ๑,๔๐๐ บาทโอนลดจาก
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รายการที่  4.ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โอนเพิ่ม แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการ/
รายการจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน15,000 บาทโอนลดจาก
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
รายการที่  ๕. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานสาธารณสุขฯ หมวดค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์  จัดซื้อรถเข็นชนิดนอน  จ านวน  ๑  คัน โอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเงิน ๒๑,100 บาท  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนอนพร้อมเปลหาม 
2. โครงตัวรถท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว 
3. ชั้นล่างมีท่ีส าหรับวางของท าด้วยอะลูมิเนียมหรือโลหะไม่เป็นสนิมติดกับตัวรถ 
4. มีที่ส าหรับใส่ถัง21,100.00 ออกซิเจน ท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
5. มีล้อใหญ่ 2 ล้อและมีล้อเล็กหมุนรอบตัวอีก 2 ล้อ 
6. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 60 X 200 X 80เซนติเมตร 
7. อุปกรณ์ประกอบ 
7.1 เสาน้ าเกลือท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 1อัน 
7.2 เปลหามท าด้วยอะลูมิเนียมชนิดหนาหรือโลหะไม่เป็นสนิมมีเบาะหุ้มหนังเทียม 
7.3 ราวกั้นเตียง  
  
 
       

นายอภิชาติ  รัตน์วิเศษ ตามท่ีได้ลงด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นระหว่างบ้านค าก้ัง – บ้านกอก  
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ผู้อ านวยการกองช่าง ก็ได้มีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับถนนเส้นนี้ มาแจ้งว่าน้ าบริเวณนี้จะต้องไหลผ่านได้เดิม
เพราะเป็นถนนลูกรังน้ าจะไหลไปตามธรรมชาติ แต่พอมาสร้างถนนคอนกรีตเมื่อน้ าที่ไหลผ่าน
จุดนี้เป็นจ านวนมากๆจะท าให้ถนนเกิดความเสียหายได้ เพราะเกิดการกัดเซาะ จึงได้จัดท าเป็น
โครงการเพื่อให้สภาได้พิจาณาครับ จะมี 3 จุด จุดต้นทาง ทางแยกนานายสงวน และนาท่าน
บุญรัตน์โดยโอนเพิ่มค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น
ราง เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาทโอนลดจากเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้อ1.1 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ  หากไม่มีข้อซักถามขอมติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติงบประมาณหรือไม่  
ประธานสภา อบต.  
ที่ประชุมยกมือ   ยกมือ ๘ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณ  
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ๕.๔ เรื่องขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง  
ประธานสภา อบต. อบต.ได้ท าการประชาคมหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้น าเข้าสู่สภาเพ่ือขอมติที่ประชุมสภา
   ว่าหากจะขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินแปลงนี้จะขัดข้องหรือไม่อย่างไร รายละเอียดนายกได้  
   น าเรียน  
นายประทีป บุญสิงห์ สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานที่ท าการ อบต.และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ณ ปัจจุบันนี้ อยู่ในพื้นท่ีที่ดิน

สาธารณะโคกหนองกุงและมีกฎหมายว่าถ้าเราจะใช้ที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันจะต้องมีการถอน
สภาพ และท าเรื่องขอใช้ขอถอนควบคู่กันไป อบต.ด าเนินการประชาคมกับพี่น้องประชาชนใน
พ้ืนที่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา วันนี้จะเสนอเข้าสู่สภาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
ทางสภาว่าหากจะขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินแปลงนี้จะขัดข้องหรือไม่อย่างไร โดย ผอ.กองช่างได้
น าเรียนขอบเขตที่ขอใช้ขอถอน 

นายอภิชาติ  รัตน์วิเศษ ตามแผนที่ในเอกสารและที่โชว์ในโปรเจคเตอร์ แนวเขตและรายการประกอบสิ่งก่อสร้าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง ดังนี้ 

(1) อาคารที่ท าการ อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 12.00 เมตร ยาว 33.00 เมตรN  
16.744864, E 103.744036 
(2) อาคารประชุม อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 8.50 เมตร ยาว 23.50 เมตรN  
16.744908, E 103.744184 
3) ห้องน้ าของทางราชการกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร N 16.744934, E  
103.744270 

   4) อาคารเก็บวัสดุ 1กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร N 16.745112, E  
103.743900 
5) ที่จอดรถของทางราชการกว้าง 7.00 เมตร ยาว 20.30 เมตร N 16.745074, E  
103.743697 
6) ห้องน้ าของทางราชการกว้าง 4.60 เมตร ยาว 6.80 เมตร N 16.745185, E  
103.743832 
7) อาคารเก็บวัสดุ 2กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร N 16.745189, E  
103.743718 
8) ลานกีฬากว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร N 16.745235, E 103.743533 
 
(9) ศาลาเอนกประสงค์กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร N 16.744869, E  
103.743626 
(10) สนามฟุตบอล อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 66.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร N  
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16.744596, E 103.743297 
(11) ป้อมยาม อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตรN 16.745034, E 
103.743537 
12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมศรีบูรพากว้าง 17.50 เมตร ยาว 20.30 เมตรN  
16.745430, E 103.742982 
(13) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงกว้าง 20.10 เมตร ยาว 20.30 เมตรN  
16.745526, E 103.742769 
(14) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีนวลเจริญกว้าง 17.30 เมตร ยาว 20.10 เมตรN  
16.745100, E 103.742587 
(15) อาคารศูนย์กู้ชีพ อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 7.60 เมตร ยาว 8.40 เมตรN  
16.744856, E 103.742456 
(16) สนามฟุตซอลกว้าง 47.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร N 16.745443, E  
103.742175 
(17) ถนนคอนกรีตภายใน อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 6.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร N  
16.744930, E 103.743714 
(18) บ่อเลี้ยงปลา อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 28.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร N  
16.745526, E 103.744305 
(19) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 50.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร N 
16.745556, E 103.743899 
(20) ประปาหอถังสูง อบต.ศรีสมเด็จกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร N  
16.745088, E 103.744391 
(21) รั้ว อบต.ศรีสมเด็จกว้าง1.50 เมตร ยาว 126.00 เมตรN 16.744233, E  
103.742876 

นางลัดดาวัลย์  บุตรวังการขอใช้ที่ นสล ๑๕๕๕๗ ทั้งหมดมี ๑๗๖ ไร่ ๓ งาน ๒๓ ตารางวา แต่อบต.ขอใช้แค่  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ๔๐ ไร่ในการประชุมประชาคมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ 

คุณสุปรียา แก้วสะอาด หัวหน้าส านักปลัดได้น าเรียนต่อที่ประชุม 
นางสุปรียา แก้วสะอาด ตามท่ีได้ประชุมประชาคมในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นใน 
หัวหน้าส านักปลัด การขอใช้ขอถอนที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองกุง มีผู้เข้าประชุมทั้งหมด ๕๙ คน ไม่ขัดข้อง 

๕๓ ราย ขัดข้อง ๖ ราย เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีสมเด็จ ขอใช้ขอถอนที่สาธารณะประโยชน์ โคกหนองกุงจ านวน ๔๐ ไร่ 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ  เรื่อง การขอใช้ขอถอนที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองกุงที่เป็นส่วนของทาง  
ประธานสภา อบต. ราชการ จ านวน ๔๐ ไร่ สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรขอให้ยกมือ 
นายเพชรสมร ภาพเสรี ก่อนหน้านั้นมีการพิพาทเรื่องที่ดินบริเวณโคกหนองกุง ที่ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากพ่ีน้อง

ประชาชนบริเวณรอบๆพ้ืนที่ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนที่สาธารณะประโยชน์ โคก
หนองกุง ถึงแม้จะมี นส ๔ แล้วก็ตาม 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ ขออธิบายเพิ่มเติม ในการขอใช้ขอถอนเป็นส่วนของภาครัฐ ส่วนพี่น้องประชาชนมีความ
ประธานสภา อบต.        ประสงค์เพิกถอน นสล ๑๕๕๕๗ ท่านนายกจะด าเนินการทั้ง ๒ อย่างหรือไม่อย่างไร 
นายประทีป  บุญสิงห์ อบต.จะด าเนินการทั้ง ๒ อย่าง  
นายก อบต. 
   
นางบุญยอด  ภูจัตตุ  ถ้าเราจะขอใช้ขอถอนจ านวน ๔๐ ไร่ จะเหลืออีก ร้อยกว่าไร่ที่ราษฎรประกอบ  
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ประธานสภา อบต. อาชีพอยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ท่านนายกท าควบคู่กันไป ท าแล้วจะออกมายังไงเราก็ท าตาม
และก็แก้ไขต่อไป และจะขอมติที่ประชุมว่าอบต.จะขอใช้ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
โคกหนองกุง จ านวน ๔๐ ไร่ ถ้าเห็นด้วยโปรดยกมือ 

ที่ประชุมยกมือ   ยกมือ ๘ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์       
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ๕.๕เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ การติดตั้งบ่อ 
ประธานสภา อบต. ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖เรื่องนี้ก็ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายใน

รายละเอียด 
นางนันทิดา เวียงเหล็ก เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ เสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสียในอาคารมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและเพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ จึงได้จัดท าข้อบัญญัติเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ เพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ต าบลศรีสมเด็จ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ศรีสมเด็จเรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2566 

  หลักการ 
ก าหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน  เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคาร  สิ่งปลูก
สร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มี
การระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ าภายในต าบลเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ า 

เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐(๑)  

และมาตรา  ๔๔  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ใน
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด    น้ าเสียในอาคาร  ประกอบมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   และมาตรา  ๗๑  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้    

 
 
 
 
 

ร่าง 



10 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารพ.ศ. 2566 

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ  ว่าด้วยการ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๗ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒
ประกอบมาตรา  ๑๘  มาตรา  ๒๐ (๓)  และมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีสมเด็จ  และนายอ าเภอสมเด็จ  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ  เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2566” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

ข้อ ๓  บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบัญญัติ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

   ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้านค้า  แพ  คลังสินค้า  ร้านอาหาร  
ส านักงาน  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 

“อาคารที่อยู่อาศัย”  หมายความว่า  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้
สอยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว 

“ห้องแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว  ตั้งแต่สองคูหา
ขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา  และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“ตึกแถว”  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้น
ไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา  ประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

“บ้านแถว”  หมายความว่า  ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ซึ่งมีท่ีว่างทาง
ด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา  และมีความสูงไม่
เกินสามชั้น 

“อาคารสาธารณะ”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมโดยทั่วไป
เพ่ือกิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  ศาสนา  นันทนาการ  หรือพาณิชยกรรม  
เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  สถานพยาบาล  สนามกีฬา  ตลาดห้างสรรพสินค้า  
สถานบริการ  สถานประกอบการ  สถานีรถ  ศาสนสถาน  เป็นต้น 

“อาคารที่อยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้
เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันส าหรับแต่ละครอบครัว 
ห้องน้ า  ห้องส้วม  ทางเดิน  หรือพ้ืนที่ซักล้าง 

“บ่อดักไขมัน”  หมายความว่า  สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจากน้ าซึ่งผ่าน
การใช้แล้ว 
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“การระบายน้ า”  หมายความว่า  การผันน้ า  การปล่อยน้ า  การเทน้ า  การสาดน้ า  
หรือ 
การกระท าอ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 

“แหล่งระบายน้ า”  หมายความว่า  ทางหรือท่อระบายน้ า  ล ากระโดง  ล าราง  คู  
คลองแม่น้ า  ทะเล  และแหล่งน้ าสาธารณะ  แหล่งน้ าธรรมชาติ  และแหล่งน้ าที่เป็นของ
เอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าธรรมชาติได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 
ข้อ ๕  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง

ระบายน้ าและยังไม่มีก ฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามันและไขมันส าหรับ
อาคารประเภทนั้น 

ข้อ ๖  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕  ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับ
อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย  และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก
สร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

   ข้อ ๗  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่   
ดังต่อไปนี้   

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลลงไปสู่แหล่ง

ระบายน้ า  ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน 
ข้อ ๘  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖  ท าการดูแลรักษา  เก็บขนน้ ามัน

หรือไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้
ตามปกติ 

ข้อ ๙  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๑๐  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อาจก าหนดให้  เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด
ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป  จนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ข้อ ๑๑  ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จก าหนด 

ข้อ ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ
ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อ ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง  เช่น  พื้นที่บน
ภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม  พ้ืนที่ในชนบท  เป็นต้น 

ข้อ ๑๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้
มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ในหน้าที่ ๕ ก็จะเป็นการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร สามารถติดตั้งได้หลายแบบ และส าหรับ
แบบการจัดท าบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียก็ตามภาคผนวกท่ีแนบให้ ซึ่งเป็นของกรมควบคุม
มลพิษคะ 

ท้ายข้อบัญญัติข้อก าหนดการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารบ่อดักไขมัน
สามารถก่อสร้างได้หลายแบบ แต่ต้องก่อสร้างหรือติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน 
ของการบ าบัดน้ าเสีย โดยแบ่งได้ตามความเหมาะสมดังนี้ 

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส าหรับบ้านเรือนทั่วไป
และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์ส าเร็จรูป
มาท าเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนดินหรือพ้ืนดิน รายละเอียดตัวอย่างตามท่ีแนบมา 

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส าหรับสถานที่ประกอบการ
ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมัน
บนพื้นที่รายละเอียดตัวอย่างตามท่ีแนบมา 

๓. บ่อดักไขมันแบบส าเร็จที่ได้จากท้องตลาด การติดตั้งใช้งานเหมาะสมส าหรับ
บ้านเรือนทั่วไป โดยใช้ตามขนาดปริมาตรของคนในครัวเรือน 

๔. บ่อดักไขมันแบบอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออาจเป็น
แบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ รายละเอียดตัวอย่างตามท่ีแนบมา 

การติดตั้งบ่อดักไขมัน ทั้ง ๔ ข้อ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามขนาดและประเภทอาคาร 
ขนาดของบ่อดักไขมัน และปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 

ขอให้ทุกท่านได้ดูตามตัวอย่างท่ีแนบมาจากหน้า ๖ – ๑๔ ในภาคผนวกจะเป็นรูปแบบ
ของกรมควบคุมมลพิษและดูวีดีโอการจัดตั้งบ่อ ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ดังต่อไปนี้ค่ะ 
(ฉายวีดีโอวิธีการจัดท าบ่อดักไขมัน) 

นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง เรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นแนวทางท่ีเราจะน ามาใช้ในการอยู่ร่วมกันที่ประชุม

สามารถพิจารณาได้เป็นสามวาระรวดเดียว โดยผู้บริหารส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ.....” 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ จากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้น าเสนอไปแล้วท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง  
ประธานสภา อบต. 
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นายเพชรสมร  ภาพเสรี กฎหมายหรือข้อบัญญัติที่เราจะน าไปใช้กับชุมชน เราต้องช่วยกันอธิบายให้ชาวบ้าน  
ส.อบต.ม.6 เข้าใจ ปัญหามีไม่ก่ีบ้านแต่ผลกระทบมันเยอะ หมู่ที่ ๑ ก็มีปัญหาเช่นกัน ท่านผู้บริหารน าเสนอ

ก็เห็นตามครับ ไม่ขัดข้อง   
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ที่ท่านพูดเราก็เข้าใจ ที่ชุมชนของเราก็มีปัญหาในด้านน้ าเสียปล่อยลงถนน เช่น 
ประธานสภา อบต. หมู่ที่ ๒ มี ๓ ครัวเรือนปล่อยน้ าเสียลงร่องระบายน้ าแต่น้ าไม่ไหลท าให้น้ าท่วมขัง นานวันก็เป็น

น้ าเสียมีกลิ่นเหม็น ล้นไปถนนคอนกรีตเป็นน้ าขังบนถนนหน้าบ้านนางเถียร ถ้าเราท าได้แก้ไข
ได้ก็ด ี       

นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ ปกติแล้วผู้ที่จะมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องน าแบบก่อสร้างมาให้หน่วยงานดูก่อน 
ผอ.กองช่าง แล้วว่ามีครบวงจรไหม มีบ่อดักไขมันด้วยหรือเปล่า ตั้งแต่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ.

๒๕๒๒ ก็ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ในแนวทางปฏิบัติจริงชาวบ้านเราไม่ค่อยท าในส่วนนี้ ต่อไปผมจะ
น าข้อบัญญัติควบคุมอาคารมาเก่ียวเนื่องกับการขุดดินถมดิน จริงๆก็ประกาศใช้มาตั้งนานแล้ว
ละ แต่มันกล่าวในวงกว้าง ผมก็ต้องมากระชับและก็เน้นย้ าในส่วนพื้นที่เราท่ี 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ ส าหรับการจัดท าข้อบัญญัตินี้เมื่อจัดท าแล้วก็ต้องมีการบังคับใช้หากบรรจุไว้ 
ประธานสภา อบต. ในแผนแต่ไม่น ามาบังคับใช้ก็ไม่ได้ใช้นะคะ ถ้าตั้งไว้แล้วละหลวมไปไม่น ามาใช้ก็ไม่เกิด 

ประโยชน์อะไร สมาชิกของเราก็คงเข้าใจแล้ว ว่าต้องมีการตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นมาใช้ใน 
ต าบลของเรามีสมาชิกท่านไดเห็นชอบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ 

ที่ประชุมยกมือ   ยกมือ ๘ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์  
นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด พ.ศ.2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวด
เดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่
ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนดระยะเสลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ วาระท่ี ๑ รับหลักการสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการ  ร่างข้อบัญญัติองค์การ 
ประธานสภา อบต.       บรหิาร ส่วนต าบลศรีสมเด็จเรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารพ.ศ. 256๖

โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  ยกมือ ๘ เสียง มีมติเป็นเห็นชอบ  
นายประทีป บุญสิงห์ เสนอให้ประชุมสามวาระรวดเดียว  
นายก อบต. 
นางบุญยอด ภูจัตตุ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
ประธานสภา อบต. ไม่มีใครเสนอจึงขอมติให้ประชุมสามวาระรวด  
ที่ประชุม  ยกมือ 8 เสียง มีมติเป็นเห็นชอบ  
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นางบุญยอด ภูจัตตุ        วาระท่ี ๒ แปรญัติ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแปรญัติ อภิปรายหรือแก้ไข ร่าง 
ประธาน สภา อบต ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จเรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน

อาคารพ.ศ. 256๖ โปรดยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีการแปรญัตติ  
นางบุญยอด ภูจัตตุ        วาระท่ี ๓ ลงมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบลงมติให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การ  
ประธานสภา อบต.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จเรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน 

อาคารพ.ศ. 256๖ 
ที่ประชุม เห็นชอบ  ๘ เสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารพ.ศ. 256๖ 

   ๕.๖  เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นางสุปรียา แก้วสะอาด การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาฯทุกท่านดูตาม  
หัวหน้าส านักปลัด เอกสารที่แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้น  
ที่ประชุม  - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน (ถ้าม)ี 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ระเบียบวาระอ่ืนๆ สมาชิกท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ ต่อ ที่ประชุมขอให้ยกมือ 
ประธานสภา                 
นายไชยณรงค์  ชมภูทัศน์ เรียนท่านประธานที่เคารพ ส าหรับต าแหน่งปลัดที่ว่างลงเกือบสองปี 
สมาชิกสภา อบต. พี่น้องชาวต าบลศรีสมเด็จฝากถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีท่านปลัดมาประจ าที่หน่วยงาน  
ของเรา  
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ได้ตอบค าถามในประเด็นนี้ 
นายประทีป  บุญสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ เป็นระดับกลาง ตอนแรกเราท าเรื่องขอรับโอน  
นายก อบต. แต่ไม่มีใครมา ต่อมาเราก็ท าเรื่องขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่า

ในบัญชีก็หมด ก็รอปลดล็อค จากระดับต้นมาระดับกลางได้ ส่วนในความชัดเจนะขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจรายละเอียดเชิญหัวหน้าส านักปลัดครับ 

นางสุปรียา  แก้วสะอาด เดิมในแผนอัตราก าลังเราเป็นปลัดระดับกลาง ก็ไม่มีใครย้ายมาพอครบ ๖๐ วัน  
หัวหน้าส านักปลัด ก็ท าประกาศใหม่ ขอรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอใช้บัญชีกรม แต่  

บัญชีกรมก็หมด ทางส่วนกลางก็เลยจะปลดล็อค ให้ปรับโครงสร้างเป็น ระดับกลาง ทับระดับ
ต้น เราเลยจะปรับโครงสร้างเป็นระดับกลาง /ระดับต้น ทีนี้ปลัดระดับต้นก็สามารถย้ายมาได้
จะเริ่มปลดล็อควันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๖ อาจจะมีปลัดมาประสานก็ได้ ต้องรอดูเดือนมีนาคม 
ค่ะ เพราะหนังสือจากกรมแจ้งมายังจังหวัดแล้ว ให้เรื่องการปรับโครงสร้าง ภายใน ๔๕ วัน ให้
มีผล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖  

นางยุพิลโสมิตร  ปัญหาของหมู่ที่ ๑ เรื่องท่อหน้าบ้านยายแสน อยากให้ด าเนินการต่อท่อประมาณ ๔ ท่อ  
สมาชิกสภา อบต. ลงไปให้น้ าได้ไหลผ่านไปตามสายทางถนน เพราะน้ าขังท าให้เกิดน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  
นายประทีป  บุญสิงห์ เดียวค่อยลงไปดูพร้อมกันว่าความเป็นไปได้อย่างไร ก็จะได้พิจารณาร่วมกัน  
นายก อบต. 
นางสุปรียา  แก้วสะอาด ขออนุญาตแนะน านักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่มาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  
หัวหน้าส านักปลัด ๒๕๖๖ ขอให้น้องแนะน าตัวในที่ประชุม 
นายคุณัฐ  ดลกุล กระผมชื่อนายคุณัฐ  ดลกุล บ้านอยู่อ าเภอเขาวงเติบโตอยู่อ าเภอบัวขาว พ่อเป็นคน  
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัวขาวครับ แม่เป็นคนเขาวง สอบขึ้นบัญชีของกรมส่งเสริมฯไว้ พอเรียกบรรจุก็ได้มา
ท างานที่อบจ.ศรีสมเด็จ ก็จะตั้งใจเรียนรู้งาน และตั้งใจท างาน ถ้าบกพร่องอะไรก็ขอโทษไว้ด้วย
นะครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะครับ 

นายไสว  ค ามะภา ปัญหาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีสายพาดดับพ่ีน้องเดือดร้อน ค่าไฟฟ้าก็แพง  
สมาชิกสภา อบต. ต้องการสายพาดดับ เส้นทางบ้านพ่อบัวลี แกมนิรัตน์ มีอยู่ สองหลังคาเรือน ส่วนเรื่อง  

ลงท่อแถวบ้านนายเด่นชัย ถ้าท าได้ก็อยากจะให้ท า 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ ส าหรับสายพาดดับ ระยะทางเท่าไหร่ขอให้ท่านผู้บริหารพร้อม ผอ.กองช่างได้ไปประเมิน  
ประธานสภา อบต.  
นายเพชรสมร  ภาพเสรี ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะ อบต .ได้ลงพื้นที่ ได้พบปะพ่ีน้องประชาชนได้รับฟัง 
สมาชิกสภา อบต. ความคิดเห็น ส่วนหนึ่งมีการด้อยค่าการท าหน้าที่ของสมาชิก กับผู้บริหารเรื่องการปวิงเวลา  

เรื่องปลัด โยงไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอาไปด้อยค่าวิธีการบริหารงาน บริหารงานไม่เป็นพอ
วันนี้ได้เห็นความชัดเจนจากหัวหน้าส านักปลัดว่ามีนาคม จะได้รับโอนปลัดอบต. 
เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการด้อยค่าในเรื่องรถรับส่ง ค่าตอบแทนบ้าง วิธีการบริหารบ้าง  
สมาชิกไม่กล้าตอบพ่ีน้องประชาชนเลยว่ามันยังเกิดปัญหาอย่างนี้ บอกได้เพียงว่าก าลัง
ด าเนินการอยู่ หากเราปวิงเวลานานเข้าจะเกิดกระบวนการชุมชน เกิดการเคลื่อนไหว เราไม่
อยากเกิดปัญหาต้องตอบค าถามเบื้องต้นก่อนว่าก าลังด าเนินการอะไรอยู่ในห้วงนี้ สมาชิกสภา
จะได้ตอบค าถามประชาชนได้ การจัดการงบประมาณเรื่องเงินคงเหลือที่สามารถใช้ได้จ าเป็น
เร่งด่วน ขอความชัดเจนว่าเร่งด่วนยังไงถึงจะใช้ได้ หรืออย่างไร  

นางบุญยอด  ภูจัตตุ ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภา อบต.  
นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง จากที่ท่านเพชรสมร ได้พูดมา ดิฉันคงบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ รักษาการปลัด อบต.  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด การท างานทุกอย่างที่เราจะเสริมสภาพให้ อบต .มองดูในลักษณะที่เด่น ไม่ด้อยค่าเหมือนที่ท่าน

ได้น าเรียนเราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ท่านสมาชิกที่อยู่ในพื้นท่ีรับรู้เรื่องต่างๆจากประชาชนมา
ท่านก็ต้องรีบเร่งด่วนมาคุยกันร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ี
ยาวนาน ระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม ให้กันค่าใช้จ่ายไว้ ในด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
กันส ารองฉุกเฉินไว้ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือบริหารในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ค าว่ากรณีเร่งด่วน เป็นกรณีเร่งด่วนที่เราต้องด าเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเส้นทาง
คมนาคม หรืออะไรก็ช่างเกิดมันช ารุดไม่เป็นไปตามาตรฐานที่มันเคยเป็นและกระทบต่อ
ประชาชนส่วนมาก ก็เหมือนประปาน้ ามีใช้อยู่แล้ว แต่ถึงหน้าแล้งก็ไม่มีใช้ อันนี้คือเร่งด่วน  

นายประทีป  บุญสิงห์ เรื่องของปลัดอบต.ได้รับทราบแล้วว่ามีสาเหตุจากอะไรชาวบ้านอาจจะติดที่ว่าท าไมไม่มีปลัด  
นายกอบต. อบต. การท างานก็ท าร่วมกัน เรื่องรถรับส่งนักเรียน ตอนนี้ก็เราไม่ทราบปัญหาที่แน่ชัดว่าคนที่

ออกไปหนึ่งคนเขามีปัญหาอะไร เรื่องเงินสะสมที่ขอใช้เราก็ไปดูอีกทีหนึ่งว่าเรามีความจ าเป็น
เร่งด่วนอะไรในชุมชน ค่อยมาขอใช้ 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ เกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็ก ขอเรียนเชิญท่านชัยณรงค์ ได้น าเรียนในที่ประชุม 
ประธานสภา อบต. 
นายชัยณรงค์ ชมภูทัศน์ มีการต าหนิเรื่องค่าตอบแทนน้อย น้ ามันก็แพง ๑ ลิตร ก็ตก ๔๐ บาท  
สมาชิกสภา อบต.  
นางบุญยอด  ภูจัตตุ มีพูดเฉพาะคันที่ลาออก หรือว่า ทุกคนที่ขับรถ 
ประธานสภา อบต. 
นายชัยณรงค์ ชมภูทัศน์ ทุกคนครับ  
สมาชิกสภา อบต. 
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นางบุญยอด  ภูจัตตุ ขอให้ท่านนายกได้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 
ประธานสภา อบต.  
นายเริญ  นาสีแสน กรณีปัญหารถรับส่งที่เกิดข้ึน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเรื่องจะเรียกทั้ง ๓ คน มา 
รองนายกอบต. ซักถามเรื่องปัญหา คณะผู้บริหารไม่ได้ไปบังเบียดคนขับรถ มีอะไรก็จะหาทางออกท่ีดีที่สุด 

ไม่ให้เอาปัญหาการเมืองเข้ามาขับไล่คนขับรถ  บางทีท่านสมาชิกสภารับเรื่องก็ต้องน าเสนอ
ปัญหาต่อผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านคณะผู้บริหารอาจจะไม่รู้หมดทุกเรื่องท่าน
เป็นผู้รู้หูตาไวกว่าต้องชี้แจงรายละเอียด รถไม่มีส่งเราก็ต้องให้พ่อแม่รับส่ง ปัญหาก็ยิ่งยาว มี
ปัญหาต่างๆ เช่นนานายบัวลี มาแจ้งว่าสายไฟท าไมไม่ถึงบ้านผมสักที ผมรับเรื่อง 

นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง กรณีรถรับส่งไม่เคยมาพูดกับผู้บริหารว่าเกิดจากอะไร ที่ได้ยินจากหัวหน้าศูนย์เด็ก  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด ก็บอกว่าออกไปดูแลบิดา มารดา ที่ป่วย แต่ที่บอกว่าค่าตอบแทนน้อยไม่ได้บอกในเหตุผล

ลาออก แต่เอาไปพูดข้างนอก ในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาผู้รับจ้างต้องมาแจงเหตุผลว่าเกิดจาก  
อะไร เพราะกฎหมายระเบียบมีพอท าอย่างไรได้บ้าง แม้กระทั่งคันที่ สอง รถนายแก้ว ก็เช่นกัน
ว่าจะออกไปขับรถไถ 

นางบุญยอด  ภูจัตตุ ถ้าหากจะมองว่าเขาไปพูดข้างนอกก็ไม่เชิง เพราะคนที่เขาพูดด้วยก็เป็นสมาชิกสภา  
ประธานสภา อบต. ก็สามารถน าเรื่องมาเสนอต่อผู้บริหารได้  สมาชิกสภาท่านต่อไปมีอะไรจะเสนอไหม  
นางอินทร์ธิมา ชมภูทัศน์ วันนั้นออกไปเยี่ยมพี่น้องในหมู่บ้าน มีค าถามว่า การที่ต่อน้ าประปา ท าไม  
สมาชิกสภา อบต. ได้จ่ายเงิน ๕๐๐ บาท เมื่อก่อนท าไมไม่ได้จ่ายเงินสักบาท ถามว่ามิเตอร์ของใคร ก็ตอบว่า

มิเตอร์ของผม อะไรก็ของผมหมดแล้วเงิน ๕๐๐ นี้ เขาเก็บไปท าไม  
นางบุญยอด  ภูจัตตุ เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงด้วยค่ะ  
ประธานสภา อบต.          
นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง ตามข้อบัญญัติกิจการประปาของเราได้ก าหนดไว้ว่า กรณีที่เราจะขอมิเตอร์ใหม่ ต้อง  
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด จ่ายค่าหลักประกันการใช้น้ า ๕๐๐ บาท เราจะยึดข้อบัญญัติเป็นหลัก ก็ขอฝากท่านไปน า 

เรียนประชาชนได้ทราบด้วยนะค่ะ ว่าเราเก็บตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติกิจการประปา  
และแจ้งด้วยว่าการใช้น้ าประปาต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างด้วยค่ะ 

นางอินทร์ธิมา ชมภูทัศน์ อีกประการหนึ่งบริเวณนาคุณพ่อแหล่ บริเวณใต้ฝ่ายน้ าล้นลงไป ถูกน้ ากัดเซาะ 
สมาชิกสภา อบต. ลงไปข้างล่าง บริเวณข้างๆ ก็ถูกน้ าเซาะคุณพ่อแหล่ เลยฝากแจ้งว่าขอให้ท่านผู้บริหารได้  

ลงมาดูให้หน่อย คงจะได้ใช้เงินสะสมแล้วคะ 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ เรื่องนี้เคยแจ้งช่างลงไปดูตั้งแต่ปีที่แล้ว  
ประธานสภา อบต. 
นางบุญยอด  ภูจัตตุ เรื่องเงินประกันประปา ปกติก็จะให้คืนเมื่อใช้แล้ว แต่นี่คงจะเก็บไปเลยใช่ไหมคะ  
ประธานสภา อบต. 
นางลัดดาวัลย์  บุตรวัง เงินประกันน้ าประปา ๕๐๐ บาท จะคืนให้ตอนที่ไม่ใช้น้ าแล้วค่ะ 
ผอ.กองคลัง รก.ปลัด 
นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ การต่อน้ าประปา เริ่มจากมาช าระเงินก่อนนะครับ ถึงจะออกติดตั้งให้ ส่วนในเรื่อง  
ผอ.กองช่าง  เงิน ๕๐๐ บาท ค่าประกันการใช้น้ า เมื่อคุณเลิกใช้ก็จะคืนให้  ปกติจะเป็นเงินพันกว่าบาท  
   คือคุณจะซื้อก็ได้ แต่เกณฑ์ของมิเตอร์ให้อยู่ในเกณฑ์ของมาตรฐานของงานกิจการ  

ประปา ไม่ใช่ว่าซื้อมาไม่ได้มาตรฐานพวกผมก็ต้องเปลี่ยนออกเหมือนเดิม คือ ต้องมี มอก . 
แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปด าเนินการติดตั้งให้ทั้งหมดแต่ในส่วนหลังมิเตอร์เชื่อมต่อตัวเข้าเมน จะ
ด าเนินการให้ แต่ถ้าเป็นหน้ามิเตอร์เดินเข้าบ้านคุณต้องออกค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่ เหมือนท า
ให้นะครับ ถ้ามันน้อยก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ายาวมากคุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดครับ  
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นายประทีป  บุญสิงห์ เดือนนี้เป็นห้วงเดือนงานมหกรรมโปงลางแพรวากาฬสินธุ์ จังหวัดแจ้งให้สวมใส่ผ้าไทย  
นายก อบต.                 ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 
   เรื่องท่ีสอง เรื่องการทวนสอบการจัดท าถังขยะเปียก อาจจะมีเจ้าหน้าที่สอบว่าเรา  

ใช้จริงไหมใช้ถูกวิธีไหม ทางกองสาธารณสุขก็ได้มีการรายงานเรื่องนี้อยู่แล้ว  
เรื่องโครงการจิตอาสา “ท าความดีด้วยหัวใจ” และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ซึ่ง 
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านหลุบเปลือย หมู่ที่ ๑ จะท า 
โครงการจิตอาสา ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างต าบล
ศรีสมเด็จ และต าบลผาเสวยเส้นทางบ้านหนองบัว ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภา ทุก
ท่านได้เข้าร่วมกิจ ซึ่งเวลา ๐๙.๓๐ น. ท่านนายอ าเภอสมเด็จท่านอดิศร วิทูรศิลป์ จะมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดครับ 
 เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าห้วงนี้ก็ได้ยินว่าก าลังระบาดอยู่จังหวัด
มหาสารคามและอ าเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี  เราก็อยู่ตรงกลางเราก็มีโอกาสที่จะได้รับ
ผลกระทบตรงนี้ จึงต้องมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนในเร็วๆนี้ 
 เรื่องไข้เลือดออก หยุดมาหนึ่งปีแล้วที่ไม่มีการระบาดปีนี้ก็อยากให้ทุกท่านคอยสังเกต 
และให้ความส าคัญเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพ้ืนที่ครับ  

นายเพชรสมร  ภาพเสรี ผมขอเป็นประเด็นสุดท้ายต่อจากนี้ไปทางคณะขอลงส ารวจความต้องการของพ่ี  
สมาชิกสภา อบต. น้องประชาชน ที่ผ่านมาเราส ารวจปัญหาเราก็เจอปัญหา อาจจะไม่เก่ียวข้องกับเราก็ได้ แต่  

อาจเกี่ยวข้องกับองค์กรเราก็ได้ วันนี้เราขอน าเรียนที่ประชุมก่อนว่า เราจะลงพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการ เป็นแผนยุทธศาสตร์ บางทีอาจจะมีการขัดข้องเรื่องของกาลเวลาก็ขออภัย แต่การลง
พ้ืนที่จะเป็นเครื่องมือของสมาชิกสภาทุกท่าน ได้มีเครื่องมือในการท างานต่อจากนี้ไป เพื่อที่ว่า
จะเป็นแผนพัฒนาเป็นคู่มือของสมาชิกสภาทุกคนขอบคุณครับ  

นางบุญยอด  ภูจัตตุ  ส าหรับการประชุมครั้งนี้ในส่วนต่างๆที่เราไม่เข้าใจ เราก็ได้เข้าใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นประเด็น
ประธานสภา                ไม่มีปลัด สมาชิกขอให้มีปลัด การพูดการจาบางครั้งบางทีเรื่องการเจรจา หรือเรื่องต่างๆก็คง
   จะชัดเจนขึ้น ส าหรับเรื่องการโอนงบประมาณต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ที่
ประชุมอนุมัติทุกโครงการ ส าหรับวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ดิฉันก็ขอปิดการประชุมค่ะ 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
 

  ลงชื่อ  ยุพิลโสมิตร  ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางยุพิลโสมิตร)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
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       (นางบุญยอด   ภูจัตตุ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
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